



BẢN TIN

# Nội Chính

HÀ TĨNH

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TĨNH





BẢN TIN

**Nội Chính**

HÀ TỈNH

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TỈNH

Số 06 - Nguyễn Thiếp - TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.369.1979

Fax: 0239.389.2695

Email: Bantinnoinchinhht@gmail.com

**Chịu trách nhiệm xuất bản**

**Trưởng Ban Biên tập**

**TRẦN BÁU HÀ**

UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

**Ban Biên tập:**

**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**

**TRẦN QUANG NHẬT**

**VÕ THỊ THẢO**

**TRẦN TRUNG HÀ**

**PHAN THỊ HẰNG**

**TRẦN THANH HUYỀN**

**Thư ký BBT và trình bày**

**VÕ THỊ THẢO**

*Ảnh bìa 1: Thành phố Hà Tĩnh*

Ảnh: Sỹ Ngọ

In 2.000 cuốn, khổ 19x26,5cm tại Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh. Giấy phép xuất bản số 61/GPBT-STTTT, do Sở TTTT cấp ngày 16/9/2020. In xong và nộp lưu chiểu tháng 8/2021.

# Mục lục

## ĐẶNG DUY BÁU

Kiên định tinh táo trước mọi luận điệu của thế lực thù địch và phần tử cơ hội 1

## TRẦN DIỆU NGUYÊN

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc 4

## NGUYỄN CƯỜNG

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL 8

## HOÀNG QUỐC HUẤN

Đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh 10

## NGUYỄN QUỐC HÙNG

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại thành phố Hà Tĩnh 13

## NGUYỄN LƯƠNG TÂM

Mệnh lệnh từ trái tim 16

## BÙI MINH HUYỆT

Liên Thành dấu xưa còn đó 18

## PHAN DUY VĨNH

Đảm bảo ANTT trên địa bàn Khu kinh tế trọng điểm của tỉnh là điều kiện tiên quyết trong phát triển bền vững 21

## LÊ XUÂN LIỆU

Hà Tĩnh tăng cường củng cố vững chắc tiềm lực khu vực phòng thủ tỉnh 24

## ĐẶNG ĐÌNH ĐÔNG

Những điểm mới trong Quy định về tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 27

## NGUYỄN NGỌC PHÚ

Bản hùng ca Cách mạng tháng 8 29

## NGUYỄN HỒNG NGỌC

Giáo dục về phòng chống tham nhũng - thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp 32

## NGUYỄN TÂM CHƯƠNG

Quy định về thực hiện công khai, minh bạch trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị 35

## BAN BIÊN TẬP

Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2021 36



# KIÊN ĐỊNH TỈNH TÁO TRƯỚC MỌI LUẬN ĐIỀU CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VÀ PHẢN TỬ CƠ HỘI

TS. ĐẶNG DUY BÁU   
Nguyên Bí thư Tỉnh ủy



Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đọc diễn văn bế mạc Đại hội

**M**ột trong những nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu ra là: “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”,

“tự chuyển hóa” trong nội bộ”, kiên định con đường và mục tiêu Đảng đã đề ra.

Trong thời đại ngày nay hội nhập quốc tế là xu thế chung của nhân loại, cách mạng công nghệ lần thứ

tư nhanh chóng được áp dụng để phát triển và khơi dậy năng lực sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thì lĩnh vực truyền thông đang được các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng triệt để. Với



một không gian mở, mạng lưới đa dạng, đa chiều tràn ngập để truyền bá những quan điểm, cách sống... theo nhiều xu hướng, nhiều phương thức khác nhau. Trên lĩnh vực tư tưởng và lý luận đang trực diện đối mặt với những luận điệu xuyên tạc công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng với nhiều chiêu trò.

Văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ: “Bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn... suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như những mâu thuẫn xã hội còn diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta”. Chúng tập trung vào những vấn đề cốt lõi thuộc về quan điểm, đường lối. Đó là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; là con đường độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; về vai trò lãnh đạo và cầm quyền của Đảng. Chúng xuyên tạc, gây hoài nghi công cuộc Đổi mới vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN để đi đến làm xói

mòn, giảm niềm tin vào con đường và mục tiêu cách mạng. Đó là âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chúng tập trung tấn công vào mặt trận tư tưởng, lý luận, xem là “mũi đột phá” hòng gây hoang mang, dao động làm rối loạn về mặt tư tưởng, tạo ra những “khoảng trống” về niềm tin để luồn hệ tư tưởng tư sản, tư tưởng dân tộc cực đoan... thấm dần vào trong xã hội. Từ đó bọn cơ hội chính trị lợi dụng, luồn lách leo cao tạo thời cơ nhằm chuyển hóa dần trong nội bộ đi đến xóa bỏ CNXH bằng “cách mạng màu”...

Bởi vậy khi quán triệt để đưa Nghị quyết XIII của Đảng vào cuộc sống phải tập trung làm rõ những quan điểm cơ bản mà Đại hội nêu ra, để cán bộ và đảng viên cũng như quần chúng Nhân dân nhận thức đầy đủ, trở thành ý thức tự giác để “tự vệ” và phản bác lại các quan điểm sai trái. Phải nêu rõ và quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây và chống trên mặt trận tư tưởng, lấy xây là cơ bản, chống phải quyết liệt, hiệu quả không mơ hồ và dao động. Tỉnh táo

để phòng trước mọi diễn biến của tình hình nhất là khi mà những suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống đang hằng ngày diễn ra trong nội bộ, trong xã hội ở trong nước; tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội bằng mọi cách với nhiều thủ đoạn, trong đó có thủ đoạn lợi dụng mặt trận tư tưởng, lý luận để ra đòn chống phá.

Cần kiên quyết khắc phục mọi biểu hiện “a dua”, “cơ hội chính trị”, không dám nói rõ chính kiến, bị động, hoặc chỉ hô hào chung chung, chứ không dám đương đầu đấu tranh hoặc không biết đấu tranh bằng cách nào vì thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn, thiếu bản lĩnh. Diễn biến tư tưởng không bắt luận lúc nào, ở đâu; cần nhớ rằng trong điều kiện bình thường nếu chúng ta chủ quan, lơ là, hoặc say sưa phô trương thành tích một chiều mà mất cảnh giác thì chính lúc đó kẻ địch lợi dụng “tự diễn biến” trong nội bộ, những diễn biến phức tạp trong xã hội, những mặt yếu kém trong công tác quản lý... tạo nên những tình



huống bất thường, những biến động về kinh tế - xã hội... dẫn đến sự phân tâm, hoang mang, gây mất niềm tin trong xã hội. Lúc đó nếu bị động, không vững vàng, tinh táo sẽ mất phương hướng xử lý từ trong nội bộ, trong một bộ phận cán bộ có trách nhiệm làm rối lên, dẫn đến mất đoàn kết, thậm chí chia rẽ bè phái, tạo thời cơ cho kẻ địch tấn công dẫn đến hậu quả khó lường. Đó là bài học nhãn tiền, nên trong quá trình quán triệt Nghị quyết Đại hội phải nêu rõ và hết sức lưu ý việc này.

Vì vậy khi quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tập trung vào nhiều vấn đề, nhưng tuyệt nhiên không được xem nhẹ vấn đề về quan điểm, tư tưởng của Đảng, về âm mưu chống phá của kẻ thù. Từ đó để cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội đến đội ngũ đảng viên và toàn dân hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, dù ở cương vị nào cũng phải thường xuyên cảnh giác và quan tâm đến việc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, ngăn chặn kịp thời biểu hiện “tự

diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ trong nội bộ, trong cán bộ, đảng viên.

Vai trò của các cơ quan của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan và phương tiện truyền thông trên mặt trận tuyên giáo, mặt trận tư tưởng hết sức quan trọng. Nhiệm vụ chiến đấu trên mặt trận tư tưởng, lý luận phải thường xuyên được coi trọng; phải tìm mọi cách để phát huy vai trò, trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận từ trong nội bộ, đến mọi lực lượng đông đảo, để mọi người ở khắp mọi nơi đều tham gia vào mặt trận này.

Con đường cách mạng và công cuộc đổi mới đang đòi hỏi sự tìm tòi sáng tạo, sự dẫn thân và ý chí nghị lực để vươn tới mục tiêu. Trong quá trình đó mặt phải kiên định vững vàng nhưng không cố định, cứng nhắc; mặt khác luôn đổi mới, sáng tạo nhưng không được “chệch hướng”. Thực tiễn luôn vận động và phát triển, theo đó lý luận cũng phải luôn phát triển và điều chỉnh để phù hợp. Trên trận

địa tư tưởng các thế lực thù địch cũng nắm bắt được sự vận động này nên chúng cũng tìm cách đưa ra các chiêu bài, những luận điệu và cách thức chống phá thích hợp. Vì thế cách tốt nhất là công tác tư tưởng chính trị không thể “lý thuyết suông” mà phải gắn với thực tiễn cuộc sống, gắn với nhiệm vụ chính trị, cùng với việc hiểu đúng, làm rõ, lý giải những vấn đề đặt ra trong công cuộc đổi mới hiện nay để công khai thông tin, định hướng tư tưởng, dư luận, kịp thời và đúng đối tượng với phương thức phù hợp nhằm phản bác lại những thông tin bịa đặt, lừa đảo, bóp méo sự thật. Cuộc đấu tranh phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không có trận địa, không có ranh giới rõ ràng mà nó len lỏi trong nội bộ. Công tác tư tưởng phải chủ động, phải tinh táo bằng mọi cách tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội, củng cố niềm tin vào Đảng, vào chế độ, kiên định và vững vàng trước mọi tình huống, làm thật tốt nhiệm vụ trọng tâm như Đại hội Đảng đã đề ra □



# THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

TRẦN DIỆU NGUYÊN 

Giảng viên trường Đại học Hà Tĩnh

*Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 - một trong những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX - là tổng hợp của nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Những nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã trở thành bài học quý báu cho chúng ta: Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết toàn dân tộc thành một khối nhất trí, vững mạnh là sức mạnh vô địch... Những bài học đó thấm đẫm tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc đã tỏa sáng rực rỡ trong tiến trình của Cách mạng tháng Tám và tiếp tục soi sáng cho con đường cách mạng Việt Nam ngày nay.*



Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập. Ảnh: Tư liệu

**T**rước khi ra đi tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã nhận thức được một trong những nguyên

nhân thất bại của các phong trào yêu nước, đấu tranh chống thực dân Pháp, giải phóng dân tộc cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là chưa

tập hợp, lôi cuốn được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Mặt khác, Người nhận thức sâu sắc được sức mạnh tinh thần đoàn kết



của dân tộc Việt Nam trong lịch sử - một sức mạnh đã góp phần to lớn giúp dân tộc ta đánh thắng các thế lực xâm lược hung bạo và lớn mạnh, giữ vững nền độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia suốt hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước. Chủ nghĩa yêu nước gắn với truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc là tiền đề xuất phát được Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển lên một tầm cao mới để hình thành nên tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, đồng thời nó đã trở thành hành trang giúp Hồ Chí Minh tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin một cách sâu sắc, toàn diện. Cơ sở lý luận quan trọng nhất đối với quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc là những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; Nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử; giai cấp vô sản lãnh đạo cách mạng phải đại diện cho lợi ích của dân tộc và phải nắm lấy ngọn cờ dân tộc; liên minh công nông là cơ sở để xây dựng lực lượng to lớn của cách mạng; đoàn kết dân tộc phải gắn với đoàn kết quốc tế. Từ đó, Người đã vận

dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tiễn Việt Nam cũng như các nước phương Đông.

Ngay từ năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định: Đối với các nước thuộc địa ở phương Đông, “Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của đất nước” [1]. Chủ nghĩa dân tộc bản xứ mà Nguyễn Ái Quốc nói ở đây chính là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính của Nhân dân Việt Nam và Nhân dân các nước phương Đông được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử, nó khác về bản chất so với chủ nghĩa sô-vanh, vị kỉ của giai cấp tư sản đã bị lịch sử lên án. Như vậy, theo Nguyễn Ái Quốc, chủ nghĩa dân tộc chân chính mà nổi bật là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của toàn dân tộc được gắn kết chặt chẽ với nhau bởi truyền thống đoàn kết sẽ là một động lực lớn của cách mạng Việt Nam mà những người cộng sản phải nắm lấy và phát huy, không để ngọn cờ dân tộc rơi vào tay giai cấp nào khác. Có được nhận định đúng đắn đó là nhờ Nguyễn Ái Quốc đã phân tích một cách sâu sắc

thực tiễn Việt Nam cũng như thực tiễn các dân tộc thuộc địa phương Đông lúc bấy giờ và nhận thấy được các đặc thù so với thực tiễn các nước phương Tây. Đó là: “đấu tranh giai cấp không giống như ở phương Tây” [2]..., “những đại địa chủ thì chỉ là những tay lùn tịt bên cạnh những người trùng tên với họ ở châu Âu và châu Mỹ... Nếu nông dân gần như chẳng có gì thì địa chủ cũng chẳng có vốn liếng gì lớn..., nếu thợ thuyền không biết mình bị bóc lột bao nhiêu thì chủ lại không hề biết công cụ để bóc lột của họ là máy móc... Sự xung đột về quyền lợi của họ được giảm thiểu” [3]. Trái lại, giữa họ vẫn có sự tương đồng lớn: dù là địa chủ hay nông dân, họ đều là người nô lệ mất nước. Ngay từ đầu năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã đề cập khả năng một cuộc khởi nghĩa vũ trang sẽ xảy ra ở Đông Dương.

Với sự phân tích thực tiễn Việt Nam một cách đầy đủ và chính xác như trên, Hồ Chí Minh đã không rơi vào rập, khuôn giáo điều và khuynh hướng “tả”, quá nhấn mạnh đến vấn đề giai cấp, mà Quốc tế Cộng sản và một số Đảng Cộng



sản mắc phải lúc bấy giờ. Ngược lại, Người đã thể hiện một tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo nhưng không xa rời các nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin khi xác định các vấn đề cơ bản cho con đường cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Trong phạm vi cuộc cách mạng này, đối tượng cần đánh đổ trước hết là bọn đế quốc và chính quyền phong kiến tay sai cùng đại địa chủ phản động nhằm giành lại độc lập dân tộc và dân chủ. Nên Nguyễn Ái Quốc chủ trương cần vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân Việt Nam vào trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi để huy động sức mạnh của toàn dân tộc, đấu tranh giành độc lập, tự do. Người nhận thức sâu sắc rằng cách mạng “là việc chung của dân chúng” nhưng dân chúng phải được tổ chức lại thành một khối vững chắc, nhất trí, đồng tâm hiệp lực, có tổ chức, có sự lãnh đạo đúng đắn của một đảng cách mạng thì sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới được phát huy triệt để, đem lại thắng lợi cho cách mạng. Vì vậy, để biến cuộc khởi nghĩa vũ trang từ khả năng trở thành hiện thực ở Việt Nam, Nguyễn

Ái Quốc đã tiến hành thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để mở rộng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó Đảng là hạt nhân có vai trò lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo toàn dân tộc, mà trước hết là “trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi” [4]. Đảng Cộng sản Việt Nam muốn thực hiện tốt được vai trò phải có chính sách, sách lược đoàn kết, tập hợp lực lượng đúng đắn. Điều này đã được Nguyễn Ái Quốc vạch ra trong *Sách lược vận tất* do Người khởi thảo được trình tại Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930: “Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt... để kéo họ đi về phe vô sản giai cấp. Còn đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập” [5]. Trong khi chủ trương đoàn kết, tập hợp rộng rãi các lực lượng dân tộc chống đế quốc, giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc vẫn nhắc nhở phải quán triệt quan điểm giai cấp: “Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị tư sản áp

bức, song không cực khổ bằng công nông, ba hạng ấy chỉ là bầu bạn cách mệnh của công nông thôi” [6]. Và “trong khi liên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào thương lượng một chút lợi ích của công nông mà đi vào con đường thỏa hiệp” [7]. Những tư tưởng trên cho thấy trong tư duy chiến lược của Nguyễn Ái Quốc, đại đoàn kết phải rộng rãi, thêm bạn bớt thù, làm phân hóa, suy yếu lực lượng của kẻ thù nhưng vừa phải có nòng cốt, nền tảng, có định hướng đúng đắn theo lập trường của giai cấp tư sản; chiến lược đại đoàn kết dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thực hiện, vì thế vừa phải mềm dẻo, linh hoạt về sách lược, vừa phải chặt chẽ về nguyên tắc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc nói trên là hết sức đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Ở một nước thuộc địa, mọi người dân đều là những người mất nước, chịu thân phận nô lệ. Vì vậy, với niềm tin vững chắc vào Nhân dân, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Phải khơi dậy được lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức về chủ quyền quốc gia, về





độc lập của Tổ quốc và tự do, ấm no, hạnh phúc trong mỗi người dân Việt Nam. Theo Người, trừ những “bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng... thì phải đánh đổ” [8], còn lại không phân biệt xuất thân từ giai cấp, tầng lớp nào, ai có tinh thần yêu nước, có tinh thần cách mạng thì Đảng phải thực hiện đoàn kết với họ, tập hợp họ đi theo mình tạo nên sức mạnh tổng hợp để tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc và giải phóng cho bản thân họ.

Những tư tưởng sâu sắc mang tầm chiến lược của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã được Người triển khai trong thực tiễn chỉ đạo cách mạng và đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng vào chiến lược đại đoàn kết tập hợp lực lượng tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc. Các phong trào đấu tranh trước cách mạng tháng Tám đã thu hút đông đảo các giai cấp, tầng lớp tham gia với sự đoàn kết, nhất trí và có tổ chức là những cuộc tập duyệt, từng bước khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến cách

mạng tháng Tám 1945, tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh đã tỏa sáng rực rỡ với thắng lợi vĩ đại, kết tinh sức mạnh của muôn triệu người Việt Nam đã đồng sức, đồng lòng, đồng tâm nhất trí, đấu tranh kiên cường bất khuất, chấp nhận hy sinh, đứng lên giành chính quyền, giành độc lập, tự do, xây dựng Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thực sự của dân, do dân, vì dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc đã biến thành sức mạnh vật chất to lớn, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi mang tầm vóc thời đại này.

Có thể nói, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là ánh sáng bùng lên tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc để rồi tư tưởng đó tiếp tục tỏa sáng rực rỡ và soi sáng cho những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam sau này. Bài học sâu sắc nhất mà chúng ta rút ra từ tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và từ những thành quả to lớn mà cách mạng Việt Nam đạt được từ Cách mạng tháng Tám đến nay chính là Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đến điểm tương đồng, mẫu số chung của mỗi người dân Việt

Nam, lấy đó làm cơ sở và nền tảng cho chiến lược đại đoàn kết. Điểm tương đồng, mẫu số chung đó chính là nền độc lập và thống nhất của Tổ quốc, là cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc, dân chủ, yên bình của Nhân dân cần phải xây dựng từ hôm nay cho đến mãi mãi về sau. Nó đáp ứng ước mơ, khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam và lợi ích chân chính của dân tộc, của các giai cấp, tầng lớp Nhân dân lao động và của chính mỗi người dân Việt Nam. Đó cũng chính là con đường đúng đắn của cách mạng Việt Nam đã được Hồ Chí Minh và Đảng ta lựa chọn mà ngày nay đang được khối đại đoàn kết toàn dân tộc từng bước thực hiện trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế rộng rãi □

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2000, t1, tr.466
2. Sđd, t1, tr.464
3. Sđd, t1, tr.464
4. Sđd, t2, tr.267-268
5. Sđd, t3, tr.3
6. Sđd, t2, tr.266
7. Sđd, t3, tr.3
8. Sđd, t3, tr.3



## BẢO ĐẢM SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QPPL

**NGUYỄN CƯỜNG**   
Ban Nội chính Tỉnh ủy



**B**ảo đảm sự lãnh đạo của Đảng là nguyên tắc chủ đạo, xuyên suốt trong tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước ta, trong đó có hoạt động xây dựng pháp luật. Nguyên tắc này đã được Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(QPPL) năm 2015 thể chế hoá trong từng khâu của quy trình xây dựng, ban hành văn bản QPPL và việc thực hiện nguyên tắc này đã được Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và địa phương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Tuy nhiên, Luật Ban hành

văn bản QPPL năm 2015 vẫn cần được bổ sung một số quy định cụ thể hơn nữa về sự lãnh đạo của Đảng để bảo đảm đầy đủ, thống nhất với các quy định khác của Luật.

Để tiếp tục khẳng định, làm rõ và sâu sắc hơn cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của



Đảng trong hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL, Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) đã sửa đổi, bổ sung 06 Điều của Luật ban hành VBQPPL năm 2015 (Điều 47, 58, 92, 121, 130 và Điều 139), theo đó, bổ sung nội dung yêu cầu của việc thẩm định, thẩm tra là phải bảo đảm “*Sự phù hợp của chính sách trong đề nghị xây dựng văn bản QPPL và nội dung dự thảo văn bản QPPL với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước*”. Việc bổ sung các quy định này nhằm đảm bảo cho văn bản QPPL được ban hành bảo đảm đúng định hướng, đúng đường lối, đảm bảo tính phù hợp, đồng bộ và khả thi hơn.

Như vậy, cơ chế bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL đã được quy định đầy đủ và cụ thể, cơ chế này là rất cần thiết và đúng đắn. Để các quy định về bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động xây dựng, ban hành VBQPPL của Luật được thực hiện một cách có hiệu quả, trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

*Thứ nhất*, đội ngũ cán bộ làm công tác soạn thảo, thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản QPPL phải là những người am hiểu sâu sắc về đường lối, chủ trương của Đảng. Điều này đòi hỏi những người này phải có trình độ chính trị nhất định và phải thường xuyên được cập nhật về đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là đối với những lĩnh vực mà dự thảo văn bản điều chỉnh.

*Thứ hai*, các dự thảo văn bản QPPL trước khi thông qua, ngoài việc phải được lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản, rất cần thiết phải lấy ý kiến của các tổ chức Đảng, nhất là các cơ quan tham mưu chuyên trách của Đảng. Điều này sẽ góp phần bảo đảm cho nội dung của dự thảo văn bản QPPL phù hợp hơn với đường lối, chủ trương của Đảng.

*Thứ ba*, trong quá trình thẩm định, thẩm tra các dự thảo văn bản QPPL, đối với những vấn đề lớn, những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau, cơ quan chủ trì thẩm định, thẩm tra nên trưng cầu, tham khảo ý kiến của các cơ quan tham mưu chuyên trách của Đảng. Điều này cũng góp phần

bảo đảm cho nội dung của dự thảo văn bản QPPL phù hợp hơn với đường lối, chủ trương của Đảng.

*Thứ tư*, các tổ chức Đảng khi thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng trên tất cả các lĩnh vực, cần đánh giá đầy đủ và sâu sắc hơn việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng bằng các văn bản QPPL. Việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng bằng các văn bản QPPL có kịp thời và đầy đủ hay không có ảnh hưởng rất lớn đến việc đưa các đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

*Thứ năm*, các báo cáo thường niên và giai đoạn về công tác xây dựng pháp luật, công tác kiểm tra văn bản QPPL cũng cần đánh giá đầy đủ và sâu sắc hơn về tính tương thích của các văn bản QPPL với đường lối, chủ trương của Đảng. Các báo cáo này sẽ giúp chúng ta thấy được thực trạng, từ đó đề ra các giải pháp để bảo đảm ngày càng tốt hơn sự phù hợp của nội dung văn bản QPPL với đường lối, chủ trương của Đảng □



# ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HOÀNG QUỐC HUẤN

Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

*Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, cùng với cách làm sáng tạo, đổi mới, các giải pháp triển khai đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành chức năng, chủ rừng và người dân trên địa bàn tỉnh nên đến nay trên toàn tỉnh chỉ xảy ra 01 vụ cháy rừng, diện tích có rừng bị thiệt hại không có khả năng phục hồi 0,23ha (giảm 9 vụ cháy, diện tích rừng thiệt hại không có khả năng phục hồi giảm 55,95ha so với cùng kỳ năm 2020).*



Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đi kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 120 ngàn ha rừng trọng điểm dễ cháy (101.000 ha rừng trồng và 18.000 ha rừng tự nhiên nghèo kiệt giang, nứa,

gỗ), trải đều trên địa bàn 13 huyện, thị xã; hàng năm từ tháng 5 đến tháng 9 toàn tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió phía Tây Nam, nhiệt độ bình quân luôn ở mức cao 39

- 41°C, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị và Nhân



dân trên địa bàn, với phương châm lấy công tác phòng ngừa là chính, chữa cháy rừng phải kịp thời, hiệu quả. Ngay từ đầu mùa nắng nóng năm 2021, ngoài các biện pháp, giải pháp đã thực hiện trước đây, Chi cục Kiểm lâm đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhanh chóng kích hoạt, đổi mới nhiều giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng theo hướng “mưa dầm thấm lâu”; xác định và phân công rõ trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện tuyên truyền đảm bảo các nội dung đến được với mọi người dân sống trong và gần rừng; tổ chức thông báo cấp cảnh báo cháy rừng liên tục hàng ngày và các hành vi nghiêm cấm việc dùng lửa trong và ven rừng (*đốt xử lý thực bì, đốt ong...*) trong thời gian cao điểm nắng nóng khi cấp dự báo cháy rừng từ Cấp IV - Cấp V đến mọi người dân biết, chủ động các biện pháp phòng ngừa. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh,

truyền hình tỉnh, huyện, xã với 2.375 lượt/24.915 phút; nói chuyện chuyên đề trong các nhà trường, cộng đồng dân cư, qua đó tổ chức ký 64.473 bản cam kết thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại 143 trường học và 398 thôn, xóm, ngoài ra vào thời điểm cao điểm nắng nóng còn tổ chức tuyên truyền lưu động tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

Lắp đặt và đưa vào sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát lửa rừng tại 4 huyện trọng điểm có diện tích rừng dễ cháy lớn Hương Sơn, Can Lộc, Kỳ Anh, Thị xã Kỳ Anh; quá trình vận hành, hệ thống camera đã phát huy tác dụng, góp phần giảm bớt khó khăn, vất vả cho lực lượng trực canh gác tại các chòi canh, điểm trực gác,...; với tính năng quan sát diện tích lớn, tầm nhìn xa (*bán kính khoảng 7km đến 10km*); khi có cháy hệ thống camera truyền hình ảnh về máy chủ đặt tại các hạt Kiểm lâm huyện, chủ rừng qua tivi màn hình lớn hoặc qua điện thoại Smartphone của từng cá nhân; lực lượng trực phối hợp các địa phương tổ chức kiểm tra và xác định kịp thời điểm cháy (*vị trí, loại rừng, địa phương...*) và báo cáo cấp có thẩm quyền để huy động lực lượng chữa cháy rừng kịp thời theo quy định. Thời gian qua, cơ bản các điểm phát lửa đều được lực lượng

trực camera giám sát phát hiện sớm, tổ chức lực lượng dập tắt kịp thời, hạn chế được tối đa diện tích rừng bị thiệt hại, do đó đến nay trong 15 điểm phát lửa trên toàn tỉnh chỉ có 01 điểm gây cháy rừng, với diện tích rừng thiệt hại hoàn toàn không có khả năng phục hồi là 0,23ha. Với kết quả bước đầu đó, thời gian tới Chi cục Kiểm lâm sẽ thực hiện đánh giá hiệu quả của hệ thống camera giám sát lửa rừng đã lắp đặt để đề xuất UBND tỉnh xem xét, nhân rộng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Lập 53 chốt, bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ (*gồm Kiểm lâm, chủ rừng, chính quyền xã*) tại các tuyến đường vào những khu vực rừng trọng điểm dễ cháy trên địa bàn tỉnh để kiểm soát người ra vào rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng, người ra vào rừng phải được khai báo và theo dõi đầy đủ (*thông tin họ tên, ngày, giờ vào, ra khỏi rừng, số điện thoại, mục đích vào rừng...*); tuyệt đối không cho những người không có phận sự vào rừng. Đồng thời, chỉ đạo các hộ gia đình có rừng được giao liên kết thành lập tổ thay phiên nhau trực gác lửa rừng và khi có cháy xảy ra thì huy động lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời.

Chỉ đạo các địa phương, đơn vị chủ rừng ngoài tu sửa, xây dựng các công trình phòng cháy còn phải tổ chức phát dọn thực bì, tạo hành



lang an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng trên các tuyến đường ra vào các khu rừng trọng điểm dễ cháy, tại các khu rừng giáp ranh với đường giao thông, kho xăng dầu, khu dân cư, nghĩa trang, đền chùa và các khu vực dễ phát sinh nguồn lửa,... nhằm ngăn chặn triệt để các nguồn nhiệt, nguồn lửa có khả năng gây cháy lan vào rừng.

Thành lập nhóm Zalo “Phòng cháy chữa cháy rừng” từ tỉnh đến huyện, chủ rừng, thành phần ở tỉnh gồm: đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các ngành Công an, Quân sự, Biên Phòng, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm; ở huyện gồm: đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng để lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, trao đổi thông tin 2 chiều, cập nhật tình hình thời tiết hàng ngày, nhất là nắm bắt kịp thời các thông tin cháy rừng, các điểm phát lửa..., huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu kịp thời trong trường hợp cần thiết.

Tăng cường hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đầu năm, Chi cục Kiểm lâm (Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh) đã yêu cầu các địa phương, chủ rừng báo cáo danh sách điểm trực gác lửa rừng (điểm trực tiếp nhận thông tin,

chòi canh, điểm quan sát camera,...), chốt kiểm tra, kiểm soát người ra vào rừng và số điện thoại liên lạc cụ thể để Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh, huyện tổ chức kiểm tra đột xuất việc thực hiện chế độ trực gác của các địa phương, đơn vị. Đồng thời, Chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các đơn vị chủ rừng đã tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương cơ sở, chủ rừng thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện, xử lý 10 vụ vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy rừng, xử phạt 19 triệu đồng.

Vào thời gian cao điểm nắng nóng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo tỉnh đã tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương, chủ rừng; đồng thời, ban hành Công điện khẩn số 09/CD-UBND ngày 23/6/2021 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong Công điện đã nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng, nếu chủ quan lơ là, thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

UBND tỉnh đã quan tâm, bố trí kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, nhất là mua sắm bổ sung 200 máy thổi gió, 63 cửa xăng phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng để phân bổ cho các địa phương, đơn vị phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021, nâng tổng số máy thổi gió hiện có lên 606 chiếc, cửa xăng lên 133 chiếc. Toàn bộ máy móc, dụng cụ chữa cháy rừng được trang bị cho lực lượng của xã, chủ rừng là chủ yếu, nhằm đảm bảo kịp thời chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời, chỉ đạo UBND các huyện trích ngân sách địa phương để hỗ trợ cho lực lượng tham gia trực, gác lửa rừng trên địa bàn theo quy định.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện quyết liệt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm và sự nỗ lực vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng của cấp ủy, chính quyền các cấp, chủ rừng, các ngành chức năng có liên quan và Nhân dân trên địa bàn tin rằng, mùa nắng nóng năm 2021 những cánh rừng ở Hà Tĩnh sẽ được bình yên, an toàn trước giặc lửa □



# NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ TẠI THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

Trung tá NGUYỄN QUỐC HÙNG   
Trưởng Công an Thành phố Hà Tĩnh

*Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, Công an Thành phố Hà Tĩnh luôn chủ động, sáng tạo bám sát địa bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tạo được niềm tin trong cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.*



*Công an thành phố tuần tra đêm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn*

Sáu tháng đầu năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, địa phương như bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu

Quốc hội và HĐND các cấp khóa XV cùng với yêu cầu thực hiện các chủ trương, dự án lớn của Bộ Công an về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp căn cước công dân. Bên cạnh

đó, yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) thường xuyên đối với địa bàn trung tâm chính trị của tỉnh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đặt ra nhiều khó khăn, thách



thức đối với lực lượng Công an thành phố.

Với phương châm hành động “lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ”, Công an thành phố đã không ngừng nỗ lực, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các ngành làm tốt công tác đảm bảo ANTT. Do vậy, tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm tiếp tục giữ vững, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, được các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao. Nổi bật là đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời tình hình an ninh ở cơ sở, nhất là tình hình mâu thuẫn khiếu kiện; đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp từ việc rà soát tình hình chính trị nội bộ, xác minh nhân sự, phòng ngừa dư luận tiêu cực rả rời, khiếu kiện, bảo vệ các khâu tổ chức bầu cử. Kết quả, toàn thành phố có 72.889/72.929 cử tri đi bỏ phiếu (đạt 99,95%); nhân

sự Công an thành phố ứng cử đại biểu HĐND các cấp trúng cử với tỷ lệ 16/16 đồng chí, đạt tỷ lệ bầu cao. Với kết quả đã đạt được, thành phố Hà Tĩnh là địa phương duy nhất được tỉnh đề nghị chính phủ tặng Bằng khen trong công tác tổ chức bầu cử.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhất là sau khi phát hiện có ca bệnh dương tính với Sars-Cov-2 trong cộng đồng trên địa bàn, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng Công an thành phố thể hiện rõ vai trò là lực lượng tuyến đầu chống dịch đã khẩn trương kịp thời truy vết, phong tỏa với 82 chốt được thành lập, 1 khu cách ly tập trung được triển khai. Từ đó nhanh chóng kiểm soát và đẩy lùi đại dịch trên địa bàn. Để phòng ngừa dịch lây lan, CATP đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh để người dân biết và phòng tránh, đồng thời kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 120 trường hợp không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân tại nơi công cộng, lập biên bản xử lý 2 trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm

pháp luật đã được tập trung và duy trì thường xuyên với phương châm vừa chống dịch vừa thực hiện tốt nhiệm vụ công tác công an. Công an thành phố đã đấu tranh quyết liệt và đạt nhiều kết quả nổi bật: đã điều tra làm rõ 28 vụ/ 63 đối tượng phạm pháp hình sự (*giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm 2020*), phát hiện, bắt giữ 54 vụ) - 88 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện, xử lý hành chính 22 vụ - 22 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại; phát hiện, xử lý hành chính 27 vụ - 27 đối tượng vi phạm quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; khởi tố: 49 vụ/76 bị can (*tăng 17 hồ sơ so với cùng kỳ năm 2020*). Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%, nhiều chỉ tiêu công tác đã đạt và vượt kế hoạch đề ra như: chỉ tiêu xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm về pháo, chỉ tiêu đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục...

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự được đẩy mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã tiến hành cấp 50.232 hồ sơ CMND, CCCD. Công tác phòng, chống cháy nổ,





bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được duy trì thường xuyên; duy trì hiệu quả các chuyên đề xử lý vi phạm về ATGT như nồng độ cồn, thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông đường bộ và quá tải trọng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Đơn vị đã xây dựng mới 02 mô hình “Dân vận khéo”; tổ chức 12 buổi tuyên truyền, kí cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng pháo; giới thiệu mô hình “Zalo kết nối an ninh”; có 3.336 lượt Cảnh sát khu vực xuống các tổ liên gia kiểm tra, sinh hoạt và hướng dẫn hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT. Vận động, lắp mới 69 mắt camera trong mô hình “Camera giám sát ANTT”.

Với quyết tâm nỗ lực cao nhất, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, thời gian tới, Công an thành phố sẽ tập trung thực

hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

*Một là*, thực hiện có hiệu quả đợt thi đua chào mừng các ngày truyền thống của lực lượng CAND trong năm 2021. Siết chặt quản lý kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ, tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCS, thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

*Hai là*, sử dụng hiệu quả các biện pháp công tác nắm chắc tình hình hình an ninh quốc gia, nhất là tình hình liên quan đến lấn chiếm đất đai, tranh chấp, khiếu kiện, tăng cường tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thế lực thù địch, phần tử cực đoan... kịp thời tham mưu đề xuất cấp uỷ, chính quyền, Công an tỉnh có biện pháp, đối sách giải quyết hiệu quả, không để phức tạp, bị động, bất ngờ.

*Ba là*, tiếp tục tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật nổi lên trên địa bàn, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, đánh bạc, tín dụng đen,... Thực hiện tốt quy định về công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

*Bốn là*, tiếp tục thực hiện có hiệu quả dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, công tác PCCC, vận động Nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ. Tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, kiểm chế tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị, xử lý nghiêm hành vi điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma tuý, chở hàng hoá quá tải trọng, quá khổ giới hạn...

*Năm là*, tiếp tục thực hiện nghiêm các phương án phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, thành phố. Kiểm soát chặt chẽ người đi từ vùng dịch về; sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm ANTT tại các khu phong toả, cơ sở cách ly tập trung, chốt kiểm soát phòng chống dịch. Phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định và các biện pháp phòng chống dịch □



# MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM

TS. NGUYỄN LƯƠNG TÂM   
Phó Giám đốc Sở Y tế



*PCT UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng các ngành chức năng và chính quyền địa phương nghiên cứu sơ đồ phong tỏa khu vực có bệnh nhân mắc Covid-19*

**Đ**ối với tất cả các y, bác sĩ tuyến đầu của ngành Y tế, công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi rất cao sự tận tụy, lương tâm và trách nhiệm. Cuộc chiến đấu với các ổ dịch thời gian qua tại Hà Tĩnh đã nói lên tất cả.

Không ai bảo ai, 100%

lực lượng cán bộ ngành Y khi nhận nhiệm vụ là lên đường. Các đội cơ động phòng chống dịch từ tỉnh đến huyện, trạm Y tế xã, phường, thôn bản... trong một năm rưỡi vừa rồi đã kích hoạt 100% cường độ làm việc, điều tra người đi từ các tỉnh về, truy vết, xét nghiệm nhanh, cách ly tập trung, cách ly tại nhà, kiểm

dịch y tế biên giới, điều trị các ca bệnh Covid-19 dương tính... Cùng với cả hệ thống chính trị vào cuộc, thì đây là lực lượng nòng cốt, đảm bảo sự thành bại cho một cuộc kháng chiến bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Đánh trận Covid-19 tại Hà Tĩnh là cuộc đánh trận dựa vào sức dân, khoan sức



Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân

dân, khơi gợi ý thức tích cực trong Nhân dân, đó là tổ liên gia, tổ xung kích, tổ Covid cộng đồng, đó là ý thức trách nhiệm cao của toàn thể bà con nơi thôn xóm, bản làng, dân phố...Cứ mỗi lần có người lạ hoặc người địa bàn khác đến, kể cả trong đêm, họ đều nhắn tin, gọi điện khẩn cấp, báo cho ngành Y tế, để nhanh chóng vận động công dân khai báo y tế và triển khai các biện pháp hướng dẫn tiếp theo.

Đánh trận Covid-19 Hà Tĩnh, các lực lượng y tế, công an, quân đội,... đã được BCĐ tỉnh quán triệt, giao nhiệm vụ và đã phối hợp một cách nhuần nhuyễn, có trách nhiệm cao trong triển khai các phương án tác chiến chống dịch. Họ hầu như đi cạnh nhau, phối hợp mọi lúc mọi nơi. Từ cửa khẩu, cảng

biển, Quốc lộ 1A, từ các địa bàn, ổ dịch, các điểm nóng, từ khu cách ly tập trung, phong tỏa...Đâu đâu các lực lượng này cũng đều có mặt và làm hết khả năng, trách nhiệm của mình.

Đánh trận Covid-19 Hà Tĩnh, đó là các lực lượng truyền thông như Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, VTV1, Báo trung ương tại địa phương... đã liên tục đồng hành cùng ngành Y tế, các lực lượng phòng chống dịch tuyến đầu và đưa tin rất nhanh, đi vào ý thức, trách nhiệm của cả cộng đồng.

Đánh trận Covid-19 còn một lực lượng rất quan trọng, đó là sự giúp đỡ, tham gia tích cực của Tổ truy vết, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Covid-19, truy vết

4.0, sự giúp đỡ từ Bộ Y tế, các cục, vụ, viện đầu ngành, các chuyên gia dịch tễ của Việt Nam.

Vâng! Đó chính là mệnh lệnh từ trái tim. Trên tất cả, đó là sự quyết đoán của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 từ tỉnh đến huyện thị, xã phường. Đó là những tập thể đoàn kết, chỉ đạo công tác phòng chống dịch một cách quyết liệt, bất kể ngày đêm.

Cuộc chiến đấu chống kẻ thù giấu mặt Covid-19 vẫn chưa thể dừng và ngày một phức tạp hơn, gian khó hơn khi mà Covid-19 đã len lỏi vào cộng đồng các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước với hàng chục ngàn ca mắc, hàng trăm ca nặng và tử vong. Hơn ai hết, 100% người dân Hà Tĩnh tiếp tục một ý thức thật cao, hệ thống chính trị vẫn liên tục kích hoạt cường độ cao, chỉ đạo các lực lượng chức năng tuyệt đối không lơ là, chủ quan tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cảnh báo sớm, đáp ứng nhanh, liên tục để phòng con vi rút giấu mặt xâm nhập vào cộng đồng.

Tiếp tục một mệnh lệnh từ trái tim.... □



## LIÊN THÀNH DẤU XƯA CÒN ĐÓ

BÙI MINH HUỆ

Nguyên Phó tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh

**190 năm đã trôi qua kể từ ngày vua Minh Mạng lập tỉnh Hà Tĩnh (1831), tạo dựng nên trung tâm tỉnh lỵ. Dấu thành phố Hà Tĩnh ngày nay hiện đại và trẻ trung thì dấu vết thời gian vẫn còn in đậm trong mỗi cung đường, góc phố, dòng sông.**

### Huyền thoại về sen

Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Kim Đỉnh trong bài viết “Tỉnh thành Hà Tĩnh” đăng trên Tạp chí Văn hóa Hà Tĩnh số 116, tháng 3/2008

đã viết: “Tháng Mười năm Tân Mão, Minh Mệnh thứ 12 (1831), nhà vua chuẩn cho bỏ trấn, chia đặt các tỉnh. Lấy hai phủ Hà Hoa, Đức Thọ gồm sáu huyện: Thạch Hà, Kỳ Hoa, Hương Sơn, Thiên Lộc, Nghi Xuân, La Sơn lập thành tỉnh mới Hà Tĩnh. Trong buổi sơ thiết, tỉnh đường tạm đặt tại xã Đại Nài, phủ Hà Hoa. Vào tháng Giêng năm Quý Tỵ (1833), tỉnh thành mới được khởi công xây đắp”. Sách

Đại Nam thực lục chính biên-Đệ nhị kỷ ghi: “Tổng đốc, tuần phủ cùng với giám thành chọn được xã Trung Tiết, huyện Thạch Hà địa thế cao ráo, rộng rãi, đằng trước có núi Cẩm Sơn, lại có một dải sông dài chảy quanh phía trước, vòng sang bên tả, trên nối với sông Nại giang, dưới chảy ra Cửa Sốt. Đó là một khu đất đẹp. Họ bèn xin đóng tỉnh thành ở đây...”

Đã là người dân Hà Tĩnh, không ai không nhớ truyền



thuyết pha màu huyền thoại: Khi xây xong đạo thành Đại Nại (nơi đóng chân ban đầu), sau một đêm mưa gió, sáng dậy người ta thấy sen nở đầy Hào Thành, hương thơm ngào ngạt nên mới đặt lên là Liên Thành (Thành Sen). Sau quá trình nhập, tách với Nghệ An, năm 1875, tỉnh thành Hà Tĩnh lại dời về thành cũ ở Trung Tiết (địa điểm hiện nay UBND tỉnh đóng). Đến năm 1881, thành Hà Tĩnh mới được xây xong, bằng đá ong. Thành xây theo kiểu Vô-băng có mặt phẳng và gấp khúc theo hình chữ V. Chu vi thành 366 trượng 5 thước, 6 tấc, cao 8 thước (3,2m) xung quanh chân thành có hào rộng 5 trượng (20m) sâu 4 thước (1,6m) chiếm diện tích gần 134.000 m<sup>2</sup>, nếu tính cả phía ngoài Hào Thành là 160.000 m<sup>2</sup>. Thành có 4 cửa: cửa tiền, cửa hậu, cửa tả, cửa hữu, có lầu chuông gác trống, vọng gác, nhà lao bên trong<sup>(\*)</sup>. Trong thành có hồ nước nên gọi là Hồ Thành. Hào Thành nay đã được cải tạo, phục hồi, duy Thành Hà Tĩnh, Hồ Thành chỉ còn trong ký ức mà thôi.

Cái tên Cửa Hữu được định danh trong tôi nhờ câu chuyện của mẹ kể: ông ngoại được gọi vào thành đóng bàn ghế vì ông vốn là thợ mộc. Có lần mẹ theo ông vào Thành, bằng lối Cửa Hữu (khu vực ngã tư đường Lý

Tự Trọng và Nguyễn Công Trứ bây giờ). Thành rộng và đẹp, có hồ nước sâu và trong vắt, lính khố xanh đứng gác. Sau này, đọc lại sử sách, tôi hiểu thêm về tên gọi khu phố Thành Đông (nay thuộc phường Tân Giang), nơi có nhà thờ Tịnh Giang và đền Võ Miếu, hình dung được vị trí cửa tiền, cửa hậu, nhà lao Hà Tĩnh, nơi các chiến sĩ cách mạng trung kiên bị giam cầm. Mỗi lần đi qua hồ Dầu phía đông bắc thành, tôi vẫn mừng tượng thấy máy chém của thực dân Pháp được dựng lên để hành hình những người yêu nước. Hào Thành ngày nay đã được phục hồi, chỉ còn Thành Hà Tĩnh mãi mãi là ký ức.

### Chúng nhân lịch sử

Dấu qua bao biến cải của đất trời và đổi thay địa giới hành chính của tỉnh Hà Tĩnh: tách - nhập thời Tự Đức (1841 - 1875), nhập - tách 1976 - 1991 ở thế kỷ XX thì sông Phủ núi Nại vẫn nguyên thế núi hình sông ở phía Nam, Hào Thành vẫn sông Cụt (Tân Giang) vẫn chảy trầm mặc giữa trung tâm thành phố. Vẫn còn đây Hồ Dầu, hồ Bảy Mẫu, hồ Nhà hát (phía sau Trung tâm VHTTTL tỉnh ngày nay) hồ Bắc Hà, chợ tỉnh, Văn Miếu, Võ Miếu... Biết bao phố, làng thân thương: Trung Tiết, Phú Hậu, Tiền Bạt, Nam Ngạn, Tân Giang,

Hà Hoàng, Bồng Sơn, Đồng Quế, Thành Đông, Đồng Vinh, Lâm Phước Thọ, Trần Thị Hương... vẫn thăm thẳm trong ký ức những người Thành Sen từng chứng kiến bao thăng trầm của tỉnh lỵ nhỏ bé nhưng kiên cường và giàu bản sắc văn hóa.

Thị xã Hà Tĩnh được chính thức thành lập năm 1924 thời vua Khải Định, rồi nhập vào huyện Thạch Hà năm 1948, tách ra 1957. Thế kỷ 19, người Pháp từng mệnh danh vùng đất này là “thành phố chết” bởi thiếu đi nhiều thứ của một thành phố đúng nghĩa lúc ấy. Nhưng bên trong lòng nó vẫn chứa đựng những sức sống mãnh liệt, phi thường bởi những con người yêu nước, yêu quê hương, ràng rịt máu thịt với mảnh đất này.

Liên Thành từng được dùng để đặt tên cho nhiều địa danh cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa. Cuối tháng 3/1930, chi bộ Đông Dương cộng sản đảng Thị xã Hà Tĩnh đổi tên thành chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam Thị xã Hà Tĩnh với 27 đảng viên do đồng chí Lê Bá Cảnh làm bí thư. “Liên Thành thư quán” do Lê Bá Cảnh lập nên tập hợp và truyền bá nhiều sách báo cộng sản trong và ngoài nước. Liên Thành cũng được đặt tên cho nhiều tổ chức ở Thị xã, trong đó đội văn nghệ Liên Thành



hoạt động sôi nổi một thời kỳ dài từ chống Pháp sang chống Mỹ.

Chìm trong đêm dài nô lệ với đói rét, khổ đau, những địa danh Cồn Cỏ, Đồ Đen là nhân chứng của nạn đói khủng khiếp năm 1945. Nhưng dưới ánh sáng của Đảng, Thành Sen đã vùng lên giành tự do và cơm áo. Mỗi lần đi qua trụ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Hà Tĩnh, tôi lại nhớ đến lời kể của cố lão thành cách mạng Nguyễn Hữu Bình, người dẫn đầu đoàn khởi nghĩa kể về không khí hào hùng của Nhân dân Thị xã Hà Tĩnh kéo về dinh tỉnh trưởng Hà Văn Đại để buộc viên quan này phải trao ấn kiếm cho chính quyền cách mạng. Chính quyền về tay Nhân dân vào ngày 18/8/1945. Trong hai cuộc kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp, biết bao người con Liên Thành đã hăng hái ra trận, nhiều người đã hóa thân vào sông núi. Đặc biệt, ba người con gái Thành Sen xinh đẹp và anh dũng cùng mang tên họ Trần Thị Hường là một sự trùng hợp kỳ lạ của lịch sử: Chị Trần Thị Hường, liệt sỹ thời kỳ 1930-1931 đã hy sinh trong nhà lao của thực dân Pháp (trong Thành Hà Tĩnh); liệt sỹ Trần Thị Hường là một trong 10 cô gái Đồng Lộc hy sinh ngày 24/7 1968 cùng 9 chị em Tiểu đội 4, C552; liệt sỹ Trần Thị

Hường hy sinh năm 1972 tại trận địa pháo 12,7 ly ở Bồng Sơn cùng liệt sỹ Nguyễn Sĩ Thành và Trần Thị Hòa.

Liên Thành từng chứng kiến sự kiện vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa diễn ra vào mùa sen. Đó là ngày 15/6/1957, Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh sau 50 năm xa quê Nghệ An. Hình ảnh Người giản dị cùng bộ áo màu nâu, chân đất đứng bên hồ sen Tỉnh ủy mãi khắc sâu vào tâm trí người dân Hà Tĩnh. Liên Thành cũng chứng kiến trận đầu Hà Tĩnh đánh thắng không lực Hoa Kỳ trên trận địa núi Nài vào ngày 26/3/1965.

Người Thành Sen sống nhân văn, nghĩa tình, lạc quan yêu đời và không kém phần sâu sắc, lãng mạn. Nhiều văn nghệ sĩ sinh ra trên mảnh đất này trở thành danh họa, nhà thơ nổi tiếng như: Họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, nhà văn Văn Linh, nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh, nhà thơ Quang Huy, nhà thơ Cẩm Lai, nhà văn Nguyệt Tú... Dưới chân núi Nài cũng từng ghi dấu ấn nhà thơ-dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ những ngày trí sĩ đã chọn núi Cẩm Sơn để làm thơ, hát ca trù và sống hòa cùng người dân Đại Nài. Lời hát ví giặm đã được cất lên từ xa xưa và nay ngày càng thiết tha sôi nổi.

### Nổi gót tiền nhân

Theo dòng chảy lịch sử dân tộc và sự phát triển của

tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh đã có những bước chuyển mình đi lên, hòa vào dòng thác đổi mới của đất nước. Từ một thị xã phố làng với 2,2 km<sup>2</sup> và hơn 4400 dân sau cách mạng tháng Tám, nay Liên Thành-Thành Sen đã vươn mình vóc dáng hiện đại. Thành phố Hà Tĩnh được mở rộng quy mô với diện tích gần 5655 ha gồm 15 xã phường và dân số thường trú 100.313 người. Nếu tính cả dân số quy đổi là hơn 202.000 người. Công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ được phát triển với tầm vóc mới. Nhất cận thị, nhì cận sông. Sông Rào Cái (sông Phủ) phía nam, sông Cày, sông Hộ Độ phía đông bắc, lại gần biển nên khí hậu, thời tiết ôn hòa, gần hồ Kẻ Gỗ nên nguồn nước dồi dào. Con người Thành Sen thân thiện, năng động, chịu thương chịu khó, hiếu học và học giỏi. Thành phố Hà Tĩnh hôm nay đang nổi gót tiền nhân, phát huy hết tiềm năng lợi thế để xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Hà Tĩnh. Thành phố đã có kế hoạch phục dựng một số di tích thành Hà Tĩnh. 190 năm, Liên Thành ngày ấy, Thành Sen hôm nay là niềm tự hào của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh □

(\*) Thành phố Hà Tĩnh theo dòng lịch sử-NXB Chính trị quốc gia Sự thật. 6/2017



# ĐẢM BẢO ANTT TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

**PHAN DUY VĨNH**

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh

*Thị xã Kỳ Anh luôn được nhận định là địa bàn phức tạp về tình hình an ninh trật tự (ANTT), chính vì vậy, suốt thời gian qua thị xã đã tập trung, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo, an ninh trật tự, an toàn xã hội (ANTT, ATXH), tháo gỡ nhiều vụ việc phát sinh, không để hình thành các điểm nóng về ANTT trên địa bàn.*



*Hội nghị giao ban công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng*

## **Phát sinh nhiều loại tội phạm**

Thị xã Kỳ Anh được xem là “đầu kéo kinh tế” của tỉnh nhà, hiện đang tập trung rất nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn thu hút hàng vạn

chuyên gia, người lao động trong và ngoài nước đến đầu tư, sinh sống và làm việc. Đây cũng là môi trường để phát sinh nhiều loại tội phạm tác động trực tiếp, sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xã hội và tình hình ANTT trên địa

bàn. Bên cạnh đó, lợi dụng tình hình các đối tượng phản động, cực đoan, hội nhóm chống đối tăng cường các hoạt động móc nối, kích động chống đối, gây rối ANTT nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết, li tán lòng dân, hiện thực



hóa các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước.

Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự trong sự phát triển bền vững của địa phương, thị xã Kỳ Anh đã tập trung nhiều giải pháp trọng tâm, đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh việc chú trọng quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về ANTT, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04 về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025”, theo đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp chiến lược về ANTT cho cả giai đoạn, đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, phương án cho từng giai đoạn và từng tình huống cụ thể về xử lý các vấn đề phát sinh về ANTT, ATXH trên địa bàn; chỉ đạo lực lượng Công an chủ động làm tốt công tác phối hợp với Quân sự, Biên phòng, các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo ANTT; quan tâm công

tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội; mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm; phát huy vai trò của cơ quan đơn vị, doanh nghiệp vào công tác đảm bảo ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các mô hình đảm bảo ANTT cụ thể, thiết thực, hiệu quả...

Với nhiều cách làm hay và đồng bộ, thị xã Kỳ Anh đã từng bước đảm bảo ổn định nhiều mặt về tình hình ANTT trên địa bàn. Trong số đó phải kể đến việc duy trì, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy lực lượng bán chuyên trách tham gia đảm bảo ANTT; xây dựng, hoàn thiện các nội quy, quy ước về an ninh, trật tự trong từng địa bàn, khu dân cư; tranh thủ huy động các nguồn lực xây dựng mô hình camera an ninh tại các tuyến, khu vực, mục tiêu tại địa bàn cơ sở, phối hợp đưa vào vận hành với hệ thống camera giám sát an ninh trong toàn thị xã; gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh để chủ động kiểm soát và xử lý tình hình về an ninh trật tự, vv... Nhờ vậy, ANTT, ATXH được đảm bảo, chính trị ổn định góp phần thiết thực vào quá trình phát triển bền vững trên địa bàn.

### **Nhìn rõ hạn chế, có giải pháp căn cơ cho công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn trọng điểm**

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những hạn chế, khó khăn như: Mối quan hệ giữa đảm bảo ANTT, ATXH và phát triển kinh tế chưa thật sự được quan tâm đúng mức; sự phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan đơn vị trên địa bàn trong đảm bảo ANTT chưa được chú trọng; nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân về công tác ANTT trong phát triển còn chững chặc; hệ thống chính trị cơ sở còn yếu, chưa phát huy tốt vai trò trong đảm bảo ANTT; công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc thiếu nhất quán và dứt điểm dẫn đến việc người dân vẫn còn khiếu kiện, khiếu nại lâu dài, vượt cấp; công tác phối hợp có lúc chưa đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ; hoạt động của một số loại tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc, có lúc vẫn còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp; công tác đấu tranh với các hoạt động truyền thông cực đoan hoạt động trên không gian mạng còn khó khăn...

Xác định đảm bảo an ninh trật tự là yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trên địa bàn, nhất là khi thị xã Kỳ Anh





được định hướng phát triển trở thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh và khu vực. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, thời gian tới cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

*Một là*, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân về công tác đảm bảo ANTT trong xu hướng phát triển của địa phương. Chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác, đấu tranh với các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội..., kịp thời cung cấp thông tin chính thống để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận tư tưởng trong các tầng lớp Nhân dân.

*Hai là*, đặc biệt quan tâm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, trong đó vai trò hạt nhân là nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng để ngoài việc lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, phải đủ sức lãnh đạo giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, chú trọng làm tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo đảm bảo các hoạt động tôn giáo trên địa

bàn diễn ra theo đúng quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, chi đoàn, phát huy sức mạnh toàn dân thông qua vai trò tập hợp vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.

*Ba là*, giải quyết tốt mối quan hệ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý giữa cấp ủy, chính quyền thị xã Kỳ Anh với Ban quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng. Vận hành tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự công an và các ban ngành làm tham mưu” nhằm tạo nên sự đoàn kết thống nhất, sức mạnh tổng hợp, phối hợp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi để Khu Kinh tế Vũng Áng phát triển bền vững. Phát huy tốt mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính và giữa các cơ quan trong khối nội chính với các ban, phòng ngành, các xã, phường trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

*Bốn là*, xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán vùng giáo hoạt động hiệu quả để quản lý và nắm bắt thông tin kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các cấp. Phát huy tối đa các nguồn lực tôn giáo trong thực hiện các

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

*Năm là*, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở, quản lý địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm. Chủ động xây dựng và bổ sung các phương án, kế hoạch xử lý tình huống cụ thể làm thất bại âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch; các biện pháp khắc phục, loại trừ các yếu tố gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tích cực phân loại đối tượng, sử dụng các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giảm trọng án, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông; tiếp tục củng cố và phát huy các mô hình, điển hình về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

*Sáu là*, xây dựng lực lượng Công an, Quân sự địa phương, lực lượng bán chuyên trách vững mạnh cả 3 mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức làm nòng cốt cho phong trào toàn dân đảm bảo ANTT, đoàn kết phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Thường xuyên có sự phối hợp giữa các lực lượng vũ trang với nhau và giữa lực lượng vũ trang với các ngành Hải quan, Đăng kiểm, Cảng vụ, các ngành liên quan trên

(Xem tiếp trang 26)



# HÀ TỈNH TĂNG CƯỜNG CÙNG CỐ VỮNG CHẮC TIỀM LỰC KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH

LÊ XUÂN LIÊU

Phòng Chính trị - Bộ CHQS tỉnh

**Quán triệt Nghị quyết số 28 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”; Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong lãnh đạo tăng cường củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội.**



*Bộ CHQS tỉnh thực hiện báo cáo quyết tâm tác chiến phòng thủ trong luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021*

**T**rước diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường của tình hình thế giới, khu vực, nhất là trên biển đông, đặc biệt là âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan

thường trực Ban chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt coi trọng xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, trước hết là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong

sạch vững mạnh gắn với củng cố, xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở là khâu then chốt, nhân tố quyết định để nâng cao chất lượng công tác xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ.

Với phương châm “Mỗi



địa phương là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sỹ”, cấp ủy các cấp luôn coi trọng kết hợp củng cố, xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ gắn phát triển kinh tế, xã hội trên từng địa bàn, nhất là trên tuyến biển, tuyến biên giới, vùng trọng điểm về quốc phòng - an ninh; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình; kiên quyết, kiên trì, bình tĩnh xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh, nhất là các tình huống đột xuất; thực hiện quan điểm “Kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển; ổn định để phát triển và phát triển phải ổn định”. Hàng năm, 100% xã, phường, thị trấn đều xây dựng, bổ sung đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; phối hợp tổ chức thành công các cuộc diễn tập từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Chất lượng hoạt động, khả năng huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong các trạng thái quốc phòng được nâng lên. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng phù hợp, cơ cấu hợp lý. Tỷ lệ dân quân tự vệ toàn tỉnh đạt trên 1,72% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt

29%. Toàn tỉnh có 31 xã/6 huyện ven biển có 12 trung đội dân quân biển, trong đó có 2 trung đội thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân và xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà hoạt động thường xuyên trên biển; 1 tiểu đội dân quân thường trực tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng quản lý, nắm chắc, dự báo kịp thời, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Đến nay, 100% các huyện, thành phố, thị xã đã hoàn thành quy hoạch và tiến hành xây dựng các công trình quốc phòng, đặc biệt là các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần - kỹ thuật, sẵn sàng phương án huy động nguồn lực hậu cần, kỹ thuật tại chỗ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân trong khu vực phòng thủ được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên, trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; giúp dân phát triển kinh tế, xóa

đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Trong những năm tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, giữ vững QP-AN trong nhiệm kỳ tiếp theo, trên cơ sở xác định “Bốn trụ cột - Ba nền tảng” và “Ba đô thị - Một trung tâm - Ba hành lang” làm trọng điểm phát triển cho giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm và đột phá chiến lược, nhiệm vụ kết hợp kinh tế - xã hội với QP-AN và QP-AN với kinh tế - xã hội được xem là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa



phương. Đặc biệt là việc tham mưu củng cố, xây dựng thế trận và tiềm lực khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, nhất là việc coi trọng củng cố, xây dựng “trận địa lòng dân” ngày càng vững chắc.

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là vấn đề cốt lõi trong việc xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ. Nhờ làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh với nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong việc củng cố xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh,

nên tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ đã được xây dựng theo hướng “Cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, đủ sức ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động thù địch, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương □

## **ĐẢM BẢO ANTT TRÊN ĐỊA BÀN ...** (Tiếp theo trang 23)

địa bàn nhằm nắm chắc tình hình mọi hoạt động trong Khu Kinh tế Vũng Áng để chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xử lý kịp thời các tình huống xảy ra ngay từ đầu, ngay tại cơ sở.

Tiếp tục phát huy lực lượng bán chuyên trách trên địa bàn, xây dựng các mô hình tự quản có hiệu quả như: Khối phố tự quản, dòng họ tự quản, giáo xứ tự quản; các câu lạc bộ tham gia đảm bảo an ninh trật tự như câu lạc bộ hội cựu chiến binh tham gia đảm bảo an ninh trật tự...

*Bảy là*, kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, không lơ là chủ quan mất cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế

lực thù địch, chống biểu hiện sai lệch chỉ lo lợi ích kinh tế, lợi ích trước mắt không tính đến sự ổn định phát triển lâu dài. Đặc biệt kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hiện tượng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, làm trong sạch nội bộ Đảng, Nhà nước lấy lại niềm tin của quần chúng Nhân dân. Từ đó khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết thống nhất xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong đảm bảo ANTT.

*Tám là*, trong quy hoạch, chiến lược phát triển, cũng như trong các chương trình, kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm nói chung và các dự án

đầu tư nói riêng, phải cân đối nguồn lực cho nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Huy động tốt các nguồn lực của xã hội, của doanh nghiệp, tham gia nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Với sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành liên quan, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền thị xã, sự tham gia tập trung của các lực lượng chức năng, thời gian tới thị xã Kỳ Anh sẽ quyết tâm đảm bảo ANTT, an toàn xã hội, giữ vững bình yên trên địa bàn, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội bền vững; xây dựng thị xã Kỳ Anh mạnh về kinh tế, ổn định về chính trị □



# NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH VỀ TIẾP DÂN ĐỊNH KỲ CỦA BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VÀ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

**ĐẶNG ĐÌNH ĐÔNG**   
Ban Nội chính Tỉnh ủy



*Đ/c Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2021*

**Đ**ể thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản

ánh, kiến nghị của dân và nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn. Ngày 27/5/2021, trên cơ sở tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy (sau khi có

ý kiến của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban



hành Quy định số 02-QĐ/TU Quy định về tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm thay thế Quy định số 1130-QĐ/TU, ngày 29/8/2019 Quy định tạm thời về tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để áp dụng thống nhất trên địa bàn.

So với Quy định tạm thời số 1130-QĐ/TU, ngày 29/8/2019 có 02 Chương, 10 Điều thì Quy định số 02-QĐ/TU, ngày 27/5/2021 có 03 Chương, 16 Điều (tăng 01 Chương, 10 Điều).

### **Cu thể những điểm mới cần lưu ý như sau:**

- Về quy trình đăng ký tiếp dân, Khoản 1 Điều 6 quy định: Công dân có nội dung cần phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đăng ký với Ban Tiếp công dân tỉnh trước phiên tiếp dân ít nhất 05 ngày để các cơ quan chức năng chủ động xem xét, đề xuất các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương liên quan bố trí tiếp theo quy định.

- Về tham mưu đề xuất đối tượng để các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp theo Điều 10, Điều 11, Điều 12 quy định: Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu đề xuất đối

tượng để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp theo quy định; Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu đề xuất đối tượng để Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp theo quy định; Ban Tiếp công dân tỉnh tiếp nhận, phân loại đơn, tham mưu đề xuất đối tượng để đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp theo quy định. Để thực hiện tốt các quy định này, đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh khi tiếp nhận đơn có nội dung thuộc diện tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì thông báo ngay cho Ban Nội chính Tỉnh ủy, khi tiếp nhận đơn có nội dung thuộc diện tiếp của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh thì thông báo ngay cho Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh gửi danh sách các đối tượng được tiếp cho Ban Nội chính trước phiên tiếp dân ít nhất 4 ngày để đưa vào thông báo tiếp dân và giấy mời tiếp dân hằng tháng.

- Về thành phần tham gia tiếp dân theo Điều 8 quy định thành phần hẹp hơn so với quy định trước đây, căn cứ vào nội dung, số lượng, thành phần công dân cần tiếp của từng phiên tiếp dân.

- Về nội dung, trình tự tiếp dân, ngoài việc quy định nội dung trình tự tiếp dân của các đồng chí lãnh

đạo tỉnh tại Khoản 5 Điều 9 còn quy định: “Những vấn đề thuộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thì giao các sở, ngành, địa phương tiếp, trả lời, xử lý theo quy định và báo cáo các đồng chí chủ trì phiên tiếp dân vào cuối buổi tiếp dân”. Do đó đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh bố trí địa điểm để thực hiện quy định này.

- Về trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tại Điều 13 quy định: “Cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân ngay từ cơ sở, không để công dân khiếu kiện vượt cấp; thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các phiên tiếp dân.

- Về Ban hành Quy định tiếp dân ở cấp huyện, cấp xã theo Điều 14 quy định “Người đứng đầu cấp ủy cấp huyện, cấp xã trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước và Quy định này,

*(Xem tiếp trang 31)*



# BẢN HÙNG CA CÁCH MẠNG THÁNG 8

(Tùy bút)

NGUYỄN NGỌC PHÚ



Hội Văn nghệ Hà Tĩnh

Cách mạng tháng 8 là bản hùng ca bất diệt, một mốc son chói lọi của cách mạng nước ta. Đó là một bước ngoặt chưa từng có trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam đã làm nên sự kiện “*long trời lở đất*” chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Từ đây, Nhân dân Việt Nam đã làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh quốc gia dân tộc. Với ý nghĩa của thắng lợi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “*Chẳng những giai cấp lao động và Nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng các dân tộc trong thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo thành công và nắm chính quyền toàn quốc*”.

Trong vòng 15 năm từ khi Đảng ta ra đời (3/2/1930), Đảng đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến

hành ba cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh; Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 - 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 - 1945). Đây là ba cuộc tổng diễn tập lớn với nhiều thử thách hy sinh để đến đỉnh cao là cách mạng tháng 8 đã chớp thời cơ thuận lợi, lãnh đạo toàn thể dân tộc tiến hành tổng khởi nghĩa, đánh đổ đế quốc phong kiến thành lập Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Vâng, tạo thời cơ và nắm bắt thời cơ là một nghệ thuật tài tình của Đảng ta do Bác Hồ kính yêu đứng đầu. Giữa tháng 8 năm 1945 từ mảnh đất Tân Trào lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “*Giờ quyết định vận mệnh cho dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà giải phóng cho ta*”. Tổng bộ Việt Minh cũng đã hiệu triệu: Trước cơ hội có một không hai này, toàn thể dân tộc ta phải đem hết lực lượng đem hết can đảm, bao quanh đạo quân giải

phóng Việt Nam tung xương máu ra đánh đuổi giặc Nhật đòi lấy tự do hạnh phúc cho Nhân dân. Cách mạng tháng 8 là một cuộc nổi dậy chớp nhoáng và thành công ngoạn mục. Nếu kể từ khi lệnh tổng khởi nghĩa phát ra ngày 13/8 cho đến khi khởi nghĩa thành công ở Sài Gòn 25/8, thì thời gian đó chỉ 12 ngày. Mười hai ngày rung trời chuyển đất lan truyền như một dòng điện cao thế trào dâng khí thế cách mạng từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, nhất tề đứng lên với khí thế “*Tức nước vỡ bờ*”.

76 năm đã trôi qua nhưng trong lòng mỗi người con đất Việt vẫn còn nghe âm vang bản anh hùng ca Cách mạng tháng 8 qua những thước phim tài liệu, những ca khúc, hành khúc quân hành, những bài thơ với niềm cảm hứng vui bất tận. Ta vẫn còn nghe âm vang bài hát “*Mười chín tháng tám*” của nhạc sĩ Xuân Oanh: “*Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày - Thẻ đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai - 19/8 khi quân*



*dân cầm hồn kêu thét - Tiến lên cùng hô: Mau đẹp tan hết quân thù chung” - Nhịp hành khúc như nhịp bước rộn ràng phối phối của từng đoàn người khắp các phố phường đổ về nhà hát lớn Hà Nội vào sáng 19/8. Những lời ca giản dị thuyết phục có sức truyền cảm cộng hưởng lớn lao đó không chỉ là nhịp bước chân mà còn là lời hiệu triệu là nhịp đập của muôn con tim cùng hòa âm náo nức giục giã. Và đặc biệt là bài hát “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao được chọn làm Quốc ca cũng là một hành khúc được hát vang trong cuộc biểu tình ở nhà hát lớn Hà Nội với: “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân rộn vang”. Có lẽ từ đây hai tiếng Việt Nam thân yêu đã trở thành máu thịt niềm tin bất diệt với bao trù mến thiết tha, với bao niềm tin tự hào chan chứa trong lòng mỗi người. Cách mạng tháng 8 có một hình tượng biểu trưng cho hồn núi sông non nước, cho sự đoàn kết toàn dân đó là lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh với sắc màu ánh sáng cách mạng. Lá cờ khổng lồ đó xuất hiện tung bay trong cuộc biểu tình rầm rộ đông đảo quần chúng ở nhà hát lớn ngày 19/8. Biểu trưng quốc kỳ đó đã khẳng định chủ quyền của đất nước, độc lập tự do cho dân tộc.*

Trong những ngày mùa thu Cách mạng tháng 8 này lòng chúng ta lại bồi hồi nhớ đến Bác Hồ kính yêu. Người thuyền trưởng đã từng là thủy thủ năm nào ra đi tìm đường cứu nước nay vững lái con thuyền cách mạng vượt qua bao ghềnh thác, bao bước ngoặt khó khăn thử thách để tới bến vinh quang. Ngay từ tháng 5/1941 tại Pắc Bó người đã chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng cộng sản Đông Dương quyết định: “*Trong lúc này quyền lợi của bộ phận của giai cấp phải đặt dưới sự tồn vong của quốc gia của dân tộc. Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được*”. Việc thành lập Việt Minh do Bác đề xướng là một sáng tạo đặc sắc thể hiện rõ nét tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Người đã tập trung được các lực lượng cách mạng không phân biệt: thợ thuyền, dân cày, phú nông, địa chủ, tư bản bản xứ... góp phần quyết định vào thắng lợi cách mạng tháng 8. Những dấu ấn, dấu mốc thời gian hoạt động của Bác Hồ từng bước khẳng định tầm

nhìn chiến lược thiên tài của Bác. Tháng 8/1945 Người đã chủ trì Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào: “*Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay Phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng Minh vào Đông Dương; Đưa ra ba nguyên tắc đảm bảo tổng khởi thắng lợi đó là: Tập trung, thống nhất, kịp thời*”.

Tháng 8: Mùa thu cách mạng - Mùa thu đẹp nhất của đất nước ta khi những hàng cây xanh trên tuyến phố Hà Nội đã ngả sang màu lá vàng tươi dưới nắng vàng sóng sánh mật ong. Trong ta bỗng vang lên câu hát trữ tình ngọt ngào và sâu lắng: “*Hà Nội mùa thu - Cây cơm nguội vàng - Cây bàng lá đỏ*”. Các sắc màu quyến rũ của mùa thu thiên nhiên hòa với những ngân vang, những xao xuyến những bồi hồi trong tâm hồn con người khi nhớ về những ngày tháng lịch sử không bao giờ quên. Mùa thu nay Hà Nội và cả nước đang chống chọi với dịch Covid-19 với phương châm giãn cách, cách ly toàn xã hội để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của Nhân dân. Các ngã đường vắng vẻ hơn. Các địa danh lịch sử ít người đến hơn. Nhưng trong lòng ai cũng hướng về quảng trường Ba Đình, Lăng Bác,





hướng về những địa danh lịch sử đáng ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng. Đặc biệt hào khí cách mạng tháng 8 là một động lực lớn lao, một sức mạnh tiềm tàng để toàn dân tộc ta bước vào cuộc chiến: “*Chống dịch như chống giặc*”. Như ngày nào làn sóng cách mạng băng băng thác lũ cuốn phăng đi mọi rào cản chướng ngại vật của chế độ thực dân phong kiến thì bây giờ bằng sự hy sinh không quản thân mình của các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch, bằng cách hoạt động tự nguyện, thiện nguyện “*Thương người như thể thương thân*” vốn là truyền thống ngàn đời của dân tộc. Trong những ngày Cách mạng tháng 8 này có những đoàn bác sĩ, điều dưỡng từ các bệnh viện lớn ở

Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tình nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh cùng chung tay chống dịch; có những đoàn tàu, chuyến xe tình nghĩa chở các con em từ thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương để giãn cách “*chia lửa*” với thành phố mang tên Bác. Đó chính là sự chia sẻ, san sẻ đùm bọc yêu thương với truyền thống đạo lý “*Người trong một nước phải thương nhau cùng*”; Cũng như cách đây 76 năm thì “*Người trong một nước phải vùng lên làm tổng khởi nghĩa của cả nước*”, vẫn còn nguyên hào sảng tinh thần, nghĩa tình như thế. Một đất nước đã từng: “*Nước Việt Nam từ máu lửa - Rũ bùn đứng dậy sáng lòa*” (Nguyễn Đình Thi) từ cái khí thế, bản lĩnh quật cường tự chủ “*Đem sức*

ta mà giải phóng cho ta” như lời Bác Hồ đã khẳng định thì bản hùng ca Cách mạng tháng 8 là một liều “*vắc - xin*” lớn ngăn chặn nguồn lây lan biến thể của dịch bệnh Covid-19. Còn nguyện vẹn màu xanh trong bầu trời tự do tinh khiết thanh sạch cao vọng mà ngày nào nhà thơ Tố Hữu đã từng ngợi say đắm: “*Mây của ta trời thăm của ta - Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa*” và nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sắc xanh ấy chính là sắc xanh lòng người chứa chan bao hy vọng, sắc xanh của thiên nhiên đem lại sự trường tồn, vượt lên dịch bệnh, chiến thắng dịch bệnh cho cuộc sống luôn mãi mãi hồi sinh và phát triển... □

## NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY ĐỊNH... (Tiếp theo trang 28)

căn cứ tình hình thực tiễn ở địa phương để ban hành quy định về tiếp công dân cho phù hợp và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả”. Đề nghị các huyện, thành, thị ủy thực hiện tốt quy định này, đồng thời sao gửi và hướng dẫn cấp ủy các xã, phường, thị trấn thực hiện.

- Quy định số 02-QĐ/TU về tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực kể từ ngày ký (ngày 27/5/2021) và bắt đầu áp dụng từ phiên tiếp dân định kỳ tiếp theo.

Sau khi tiếp nhận Quy

định số 02-QĐ/TU, ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành văn bản triển khai, hướng dẫn và đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tuyên truyền, phổ biến Quy định này để người dân biết, thực hiện □



## GIÁO DỤC VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG - THỰC TRẠNG, KINH NGHIỆM VÀ GIẢI PHÁP

**NGUYỄN HỒNG NGỌC**   
Ban Nội chính Tỉnh ủy



**H**iện nay, tham nhũng không còn là một vấn đề riêng của một quốc gia nào mà là vấn nạn của toàn thế giới, tham nhũng làm cho bộ máy Nhà nước hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, gây mất niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đe dọa sự tồn vong của đất nước, của chế độ. Vì vậy, phòng, chống tham nhũng có vai trò vô cùng quan trọng đối với công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI và lần thứ XII đã đề ra một số chủ trương, quan điểm về phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt Văn kiện

Đại hội XIII đã đưa ra nhiều chủ trương và giải pháp căn cơ quyết liệt về phòng, chống tham nhũng. Quan điểm, chủ trương của Đảng trong Đại hội XIII đã có những bước phát triển mới về phòng, chống tham nhũng, với nhiều biện pháp, như hoàn thiện pháp luật, chính sách, kê khai tài sản, kiên trì, kiên quyết và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc biệt nhấn mạnh vấn đề phòng tham nhũng.

Chúng ta thường nói “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, do vậy công tác phòng ngừa tham nhũng hết sức quan trọng. Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, nhấn mạnh 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục được đưa lên đầu tiên: “Phải tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về phòng, chống tham nhũng”. Để xây dựng được một xã hội “trong sạch” chúng ta phải giáo dục nên những con người trung thực, ý thức cao về công tác phòng chống tham nhũng.

Có thể thấy, những quốc gia được đánh giá là “trong sạch”, có chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) cao theo xếp hạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) như: Đan Mạch, Newzealand, Phần Lan, Singapore... đều là những nước có nền giáo dục nằm trong tốp đầu của thế giới. Giáo dục lòng liêm chính, đạo đức công vụ cho công chức từ lâu đã được các quốc gia này xem như



một trụ cột trong chính sách phòng, chống tham nhũng. Qua đó, giúp công chức thấy được tham nhũng là hành vi vi phạm đạo đức, trách nhiệm và nghĩa vụ của người công chức trong quá trình thực thi công vụ. Việc giáo dục liên chính ở một số quốc gia được thực hiện hằng năm và mang tính bắt buộc cho toàn thể cán bộ, công chức. Tất cả các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đều có chương trình đào tạo liên chính bắt buộc cho cán bộ, viên chức của họ. Hàn Quốc thành lập ủy ban đặc biệt về đạo đức công chức, ủy ban này có trách nhiệm chính trong việc giáo dục đạo đức công chức, theo dõi quá trình thực hiện của công chức. Singapore giáo dục công chức lòng tự trọng, xem tham nhũng như sự sỉ nhục danh dự và họ sợ bị áp dụng chế tài pháp luật, coi đây là hành vi nhiều rủi ro, từ đó có thái độ nói không với tham nhũng trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Trong giáo dục phòng, chống tham nhũng, các nước không chỉ chú ý đến giáo dục đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức mà còn quan tâm đến giáo dục đạo đức cho công dân. Thái Lan, Indonexia, Philippines, Trung Quốc đều đưa môn học về phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo

dục ở các nhà trường ở các cấp độ và mức độ khác nhau. Chương trình giáo dục phòng, chống tham nhũng cho người dân ở một số nước, bao gồm: các nội dung về đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, thái độ căm ghét và tinh thần kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, kiến thức giúp người dân nhận diện được hành vi tham nhũng, biết cung cấp thông tin cho cơ quan thông tin đại chúng và tố cáo với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ở Việt Nam, quá trình nhận thức về tầm quan trọng của việc giáo dục phòng, chống tham nhũng ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đã có một mục riêng quy định về “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng”. Nhờ đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế thấy rõ: Tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng mới chỉ chú ý thực hiện nội bộ các cơ quan, đơn vị, tổ chức với đối tượng là cán bộ, đảng viên, chưa tiến hành sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân; nội dung, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, khó tiếp

cận được với các đối tượng; thời lượng tuyên truyền còn hạn chế, chưa đáp ứng được đòi hỏi thực tế đặt ra. Việc giáo dục phòng, chống tham nhũng trong các trường phổ thông với thời lượng ngắn, nội dung nhiều nên giáo viên đa phần giảng lý thuyết, chưa tạo được sự hứng thú và hình thành được ý thức chống tham nhũng trong học sinh. Giáo viên giảng dạy chủ yếu là tự tìm hiểu chứ chưa được đào tạo một cách bài bản. Môn giáo dục công dân là môn học chưa được chú trọng ở hầu hết các trường học, các bậc học. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên còn nặng về hình thức, thiếu tính thiết thực, phương thức chưa phù hợp. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng còn mờ nhạt chưa tương xứng với vị thế của Mặt trận Tổ quốc và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Hoạt động tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong chương trình giáo dục pháp luật chung hay Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên nội dung còn sơ sài và thời lượng chưa thích đáng. Chưa có



nhiều chuyên trang, chuyên mục hay, thực chất, hiệu quả về phòng, chống tham nhũng trên các phương tiện truyền thông, do đó thông tin chưa được chuyển tải sâu rộng đến toàn xã hội.

Để tăng cường giáo dục phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, chúng ta cần thực hiện một số giải pháp sau:

Thứ nhất, xây dựng chương trình giáo dục phòng, chống tham nhũng cho từng đối tượng cụ thể. Giáo dục phòng, chống tham nhũng phải toàn diện, bao gồm: Nhân dân, học sinh, sinh viên và những người có chức vụ, quyền hạn. Việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục - đào tạo phải được thực hiện ở tất cả các cơ sở giáo dục - đào tạo, bồi dưỡng, các trường phổ thông, đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trường hành chính, trường quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan Nhà nước, trường thuộc lực lượng vũ trang, thuộc tổ chức chính trị - xã hội... Đối với từng đối tượng cụ thể, nội dung, chương trình tuyên truyền, giáo dục cần xây dựng cho phù hợp.

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác

giáo dục phòng, chống tham nhũng và trách nhiệm của các cơ quan thực hiện giáo dục phòng, chống tham nhũng: Cần có những yêu cầu, tiêu chuẩn cụ thể đối với đối tượng trực tiếp tham gia giáo dục phòng, chống tham nhũng; thường xuyên định kỳ tổ chức những chương trình bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức mới về nội dung, kỹ năng tuyên truyền giáo dục phòng, chống tham nhũng. Đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo cần tăng cường thời lượng các chương trình giáo dục phòng, chống tham nhũng. Cần có những quy định cụ thể, các hình thức khen thưởng những cơ quan báo chí, truyền thông đăng các tin, bài biểu dương tinh thần và những việc làm tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng; lên án, đấu tranh với những người có hành vi tham nhũng, tham gia tuyên truyền phổ biến đường lối, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng cần tăng thời lượng tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật nói chung, cần có những chương trình riêng về tuyên

truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thứ ba, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tham nhũng: Để những nội dung phòng, chống tham nhũng thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó dần hình thành được ý thức, thái độ chống tham nhũng trong mỗi cá nhân thì phải có phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, hiệu quả. Vì vậy, các tổ chức có trách nhiệm cần chú ý đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tham nhũng. Cần tránh tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tham nhũng với lý thuyết suông một chiều, nhất là với đối tượng học sinh. Các tổ chức, cơ quan cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, như: thông qua việc tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu về Luật Phòng, chống tham nhũng hoặc các tiểu phẩm, chương trình văn nghệ; tham quan trực quan về hậu quả của những vụ án tham nhũng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, “mưa dầm, thấm lâu”, để việc phòng, chống tham nhũng dần trở thành một bộ phận trong ý thức của mỗi người dân □



# QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CÔNG KHAI, MINH BẠCH TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ ĐƠN VỊ

**NGUYỄN TÂM CHƯƠNG**

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Bản chất của tham nhũng là lợi dụng quyền lực công để mưu lợi cá nhân. Công khai minh bạch chính là phương thuốc đặc trị để phòng, ngừa tham nhũng vì nó đưa mọi hoạt động sử dụng quyền lực công, tiền bạc, tài sản công khai dưới sự giám sát của các cơ quan Nhà nước và người dân.

Tại kỳ họp thứ 6, ngày 20 tháng 11 năm 2018, Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Luật đã quy định cụ thể về nguyên tắc, nội dung và hình thức của việc thực hiện công khai, minh bạch trong các cơ quan, tổ chức và đơn vị.

Tại Điều 9. Nguyên tắc công khai, minh bạch quy định:

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung thuộc bí mật Nhà nước, bí mật kinh doanh và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Việc công khai, minh bạch phải bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời theo trình tự, thủ tục do cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quy định và phù hợp với quy định của pháp luật.

Tại Điều 10. Nội dung công khai, minh bạch bao gồm:

1. Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật về các nội dung sau đây:

a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân;

b) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác;

c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn;

d) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch quy định tại khoản 1 Điều này còn phải công khai, minh bạch về thủ tục hành chính.

Tại Điều 11. Hình thức công khai, quy định:

1. Hình thức công khai bao gồm:

a) Công bố tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

b) Niêm yết tại trụ sở của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

c) Thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan;

d) Phát hành ấn phẩm;

đ) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng;

e) Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử;

g) Tổ chức họp báo;

h) Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

2. Trường hợp luật khác không quy định về hình thức công khai thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện một hoặc một số hình thức công khai quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều này. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể lựa chọn thực hiện thêm hình thức công khai quy định tại điểm a và điểm h khoản 1 Điều này.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện công khai, minh bạch; trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công khai, minh bạch thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 □



# ĐIỂM TIN



## MỘT SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

BAN BIÊN TẬP

### \* Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 23 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp.

Ban hành trên 40 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; chuẩn bị nội dung và đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công 4 Hội nghị, 4 buổi làm việc với các cơ quan trong khối nội chính; tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, theo dõi, đôn đốc 06 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ trì, phối hợp với các cơ quan theo dõi, đôn đốc 7 vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm và 27 vụ việc, vụ án theo kiến nghị của Đoàn Công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các phiên tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành Thông báo tiếp dân và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sau các phiên tiếp dân hằng tháng, đồng thời theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc xử lý giải quyết của các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ban, ngành, đoàn thể đối với

các nội dung Bí thư Tỉnh ủy giao; tiếp nhận, phân loại, tham mưu xử lý 164 đơn thư gửi đến Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Theo dõi, tổng hợp nắm thông tin, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, điểm tin, báo chí phản ánh liên quan đến công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, nhất là tình hình an ninh chính trị trước, trong, sau các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa; kịp thời tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động gây rối, phá hoại, không để xảy ra bất ngờ, hình thành "điểm nóng" về an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát hành 03 số Bản tin Nội chính Hà Tĩnh chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; cung cấp cho các cơ quan Khối Nội chính, các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp ở các địa phương, đơn vị.

### \* Ngành Hải quan

Phát hiện, bắt giữ và xử lý 54 vụ vi phạm hành chính, trị giá tiền phạt 307.500.000 đồng; 04 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép

hàng hoá; 02 vụ hàng cấm; 06 vụ ma túy. Bên cạnh đó, với nhiệm vụ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Cục đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành 17 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống buôn lậu và hàng giả trên địa bàn.

### \* Ngành Kiểm lâm

Chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tập trung chỉ đạo quyết liệt, làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, đảm bảo chấp hành pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và công tác phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ vận chuyển lâm sản. Đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 82 vụ vi phạm; tịch thu 84,714 m<sup>3</sup> gỗ các loại, 546 cá thể/287,5kg động vật rừng, 08 phương tiện, 12.227 kg lâm sản khác. Tổng thu nộp ngân sách Nhà nước 711.900.000 đồng.

### \* Ngành Quản lý thị trường

Tăng cường nắm bắt thông tin, quản lý địa bàn; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch... Phát hiện 604 hành vi vi phạm, thu 3.812.150.000 đồng trong đó: phạt hành chính 1.855.250.000 đồng, trị giá hàng hoá, tịch thu, tiêu huỷ 1.956.9000.000 đồng.



*Đồng chí Trần Báú Hà, UVBTV, Trưởng Ban Nội chính chủ trì tại buổi làm việc với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án tỉnh*



*Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Trần Đình Trọng, được điều động, bổ nhiệm làm Phó chánh Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh*



*Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy*

**Bản tin Nội chính Hà Tĩnh mong nhận được ý kiến đóng góp,  
cộng tác của các đồng chí và bạn đọc.**

**BẢN TIN NỘI CHÍNH HÀ TĨNH**

**Số 6 - Nguyễn Thiếp - TP. Hà Tĩnh**

**Điện thoại: 0239.369.1979 - Fax: 0239.389.2695**

**Email: [Bantinnoichinhht@gmail.com](mailto:Bantinnoichinhht@gmail.com)**